

สศช. จัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่



สศช. ชี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน ทุกคนเริ่มได้ด้วยตนเอง ในการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค: การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมีส่วนร่วม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และทุกภาคส่วน จัด “**โครงการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค : การขยายผลผู้นำแห่งความพอเพียง**” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงและสานเครือข่ายให้เป็นแกนหลักในการขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรและชุมชนต่างๆ ในภาคเหนือ ตลอดจนให้เกิดการขยายผลการประยุกต์ใช้ในหมู่ชาวไทยให้มากขึ้น

ดร.สุทิน ลีปิยะชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง กล่าวรายงานว่าการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนในระดับภูมิภาค สร้างเครือข่ายผู้นำที่พร้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค และสร้างเวทีเศรษฐกิจพอเพียงสาธารณะในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง

นายสมเจตน์ เตรศุภ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนาว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นเรื่องธรรมดา เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของไทยมาช้านาน เป็นสัจธรรมที่สามารถน้อมนำไปใช้และพิสูจน์ให้เห็นผลได้ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ คือ ทำอะไรต้องพอประมาณ รู้จักประเมินตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง แล้วจึงกำหนดทางเดินของตนเองบนพื้นฐานของความเป็นเหตุมีผล โดยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องนำทาง กล่าวที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง พร้อมทั้งจะต้องมีการวางแผนรองรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ คุณธรรม

และความรู้ ซึ่งความรู้ที่นำไปใช้นั้นต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์และความสุขของผู้นำไปใช้ ก่อนขยายไปยังสังคม ชุมชน และประเทศต่อไป

การทำให้สังคมพอเพียง ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องทำร่วมกัน ทุกคนต้องเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน การสานเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง จึงเป็นแนวทางสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากขึ้น สำนักงาน ฯ จึงกำหนดจัดเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค การขยายผลผู้นำแห่งความพอเพียง 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อสอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่

การเสวนาฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้นำองค์กรและชุมชน จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เวทีแห่งกัลยาณมิตรที่ร่วมใจกันถ่ายทอดความรู้ที่ดีงาม วิธีการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ผ่านปราชญ์และผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย ได้เรียนรู้จากปราชญ์ และได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์สุขของประชาชน

เวทีเสวนาที่เชียงใหม่วันนี้ จึงเป็นวิวัฒนาการของผู้นำแห่งความพอเพียงจากระดับปัจเจกสู่ระดับเครือข่าย เพื่อให้เกิดพลังที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยได้อย่างเข้มแข็ง นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขในที่สุด และการเสวนาในครั้งนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่มีข้อคิดเห็น จากเวทีเสวนาที่จังหวัดอุดรธานีที่น่าสนใจ คือ **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทย มาจากหลักธรรม หรือหลักธรรมชาติ ต้องปลูกฝังคุณธรรม นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การทำให้สังคมพอเพียง ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องทำร่วมกัน ทุกคนต้องเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน และองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็งเป็นตัวสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน** การพบกันของผู้นำแห่งความพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือ จะบ่งบอกถึงคำตอบที่ว่าแล้วเราจะทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถขยายไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การเสวนาในครั้งนี้ สศช. ได้เชิญแกนนำจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนประมาณ 100 คน โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 2 วัน วันแรกเป็นช่วงของการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาฯ ผ่านการรับฟังปาฐกถาพิเศษ ประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ ส่วนวันที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม

การเสวนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยการเสวนาครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโตมอนต์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมปรีนซ์ พลาซ่า ตามลำดับ

22 พฤษภาคม 2551